



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทร ๐ ๒๕๖๒ ๐๖๐๐-๑๕ ต่อ ๗๗๑๖

ที่ กษ ๐๕๒๖/ว ๑๓๓ (133) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การสำรวจกระบวนการและงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อ
ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

เรียน เลขาธิการกรม/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการศูนย์/ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร/หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๒๑/ว ๓๑๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การสำรวจกระบวนการและงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ตามตัวชี้วัด : จำนวนกระบวนการและงานบริการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) จึงขอให้กรมประมงดำเนินการสำรวจข้อมูลกระบวนการของกรมประมงทั้งตามคู่มือสำหรับคู่มือสำหรับประชาชน และนอกคู่มือสำหรับประชาชน นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานดำเนินการตอบแบบสำรวจกระบวนการทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

๑. ขอให้หน่วยงานที่มีการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนตรวจสอบข้อมูลกระบวนการและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หลังจากนั้นให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ๑ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกระบวนการของหน่วยงานได้ที่ QR-code ด้านล่างนี้

๒. ขอให้ทุกหน่วยงานทบทวนกระบวนการทั้งกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน หลังจากนั้นให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ ๒ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลกระบวนการของหน่วยงานได้ที่ QR-code ด้านล่างนี้ หากกระบวนการมีความซ้ำซ้อนกับข้อมูลในแบบฟอร์มที่ ๑ ขอให้ระบุในหมายเหตุด้วย

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานส่งไฟล์ข้อมูลดังกล่าวกลับมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ adgfish@gmail.com หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ นางสาวธัญดา สอนศิลป์ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน ๗๗๑๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวณัฐพร สนธิ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ดาวน์โหลดข้อมูล

๑. <https://bit.ly/3aZBB6W>

